
FUNDARGERÐ 

Fundur nr. 115 í stjórn Herjólfs ohf., haldinn 18. október 2022 kl. 12:00 

í fundarsal að Ægisgötu 2. 

 

Mættir voru:  Páll Scheving Ingvarsson, Agnes Einarsdóttir, Guðlaugur Friðþórsson, Helga Kristín Kolbeins 

í síma, Sigurbergur Ármannsson, Sæunn Magnúsdóttir, Rannveig Ísfjörð og Hörður Orri Grettisson 

framkvæmdastjóri. 

 

Til fundarins var boðað með tölvupósti.  Engar athugasemdir bárust varðandi boðunina 

 Á dagskrá fundarins voru fjórir dagskrárliðir: 

1. Rekstrartölur jan.-sept. 

Framkvæmdastjóri fór yfir rekstur fyrstu níu mánuði ársins.  Honum er þökkuð yfirferðin. 

 

2. Slippur. 

Framkvæmdastjóri upplýsti að allt gengi samkvæmt áætlun í slippnum og fór yfir áætlaðan 

kostnað. 

 

3. Þjónustukönnun. 

Framkvæmdastjóri kynnti niðurstöður úr þjónustukönnun sem fór fram í september.  Honum er 

þökkuð kynningin. 

 

4. Önnur mál. 

Að gefnu tilefni vilja stjórnarmenn lýsa því yfir að þeir bera fullt traust til skipstjóra Herjólfs og 

ákvarðana þeirra varðandi hvort og hvert skuli siglt. 

 

 

Næsti stjórnarfundur er áætlaður 15. nóvember 2022. 

Ekki annað rætt.  

Fundi slitið kl. 12:51. 

Fundargerð ritaði Agnes Einarsdóttir. 


